

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Brampton Fire công nhận Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức về Carbon Monoxit Ngày 1 đến ngày 7 tháng 11

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 29 tháng 10 năm 2021) – Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 11, Dịch Vụ Cứu Hoả và Khẩn Cấp Brampton và Thành Phố Brampton sẽ công nhận Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức về Carbon Monoxit, giúp giáo dục cộng đồng về carbon monoxit, một loại khí vô hình, không mùi, không vị và có khả năng gây hại lớn. Chủ đề năm nay là “Thứ bạn không thể nhìn thấy, người hoặc nệm **CÓ THỂ** giết chết bạn!” và tuần lễ này dành để giáo dục cộng đồng về những gì họ có thể làm để sẵn sàng chuẩn bị và đảm bảo an toàn.

Biết carbon monoxit là gì, nó được tạo ra như thế nào và phát hiện đúng lúc có thể cứu được một mạng người.

- Hệ thống báo động carbon monoxit được lắp đặt đúng cách sẽ cứu được nhiều mạng người.
- Lắp đặt hệ thống báo động carbon monoxit trong trạng thái luôn hoạt động bên cạnh tất cả các khu vực ngủ nghỉ.
- Kiểm tra báo động carbon monoxit hàng tháng
- Thay pin hàng năm

Các thành viên của đội Dịch Vụ Cứu Hoả và Khẩn Cấp Brampton sẽ có mặt tại những địa điểm sau đây để thúc đẩy an toàn cháy nổ, giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng trong nhận thức về khí carbon monoxit và trả lời các câu hỏi:

- Ngày 1 tháng 11 – McDonald’s, 7690 Main Street, 11 giờ sáng – 1 giờ chiều
- Ngày 2 tháng 11 – Canadian Tire, 2850 Queen St E, 2 giờ chiều – 4 giờ chiều
- Ngày 3 tháng 11 – McDonald’s, 9485 Mississauga Road, 11 giờ sáng – 1 giờ chiều
- Ngày 5 tháng 11 – McDonald’s, 10565 Bramalea Road, 11 giờ sáng – 1 giờ chiều
- Ngày 5 tháng 11 – Bob Callahan Flower City Seniors Centre, 8870 McLaughlin Road, 1 giờ chiều – 4 giờ chiều

Trong Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức về Carbon Monoxit, hãy theo dõi Dịch Vụ Cứu Hoả và Khẩn Cấp Brampton trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [YouTube](#) để biết các mẹo an toàn và thông tin về cách bảo vệ bản thân.

Dịch Vụ Cứu Hoả và Khẩn Cấp Brampton cam kết thúc đẩy an toàn trong cộng đồng. Trong quan hệ hợp tác hiện tại, Brampton Fire đang phối hợp với Sheridan College trải bạt khu vực quanh Davis Campus nhằm giáo dục học sinh về tầm quan trọng của an toàn cháy nổ và việc sử dụng hợp lý hệ thống báo động khói và khí carbon monoxit nhằm giữ an toàn. Họ sẽ cùng nhau cung cấp các gói thông tin cho gần 2.000 hộ gia đình.

Vào ngày 25 tháng 10, [Dịch Vụ Cứu Hoả và Khẩn Cấp Brampton đã nhận được 606 báo động khói và khí carbon monoxit kết hợp từ Enbridge Gas thông qua Dự Án Cộng Đồng An Toàn Zero](#). Hai trăm báo động này sẽ được cung cấp cho Sheridan College để hỗ trợ chương trình hiện tại nhằm thúc đẩy an toàn cháy nổ cho học sinh sống ngoài khuôn viên trường.

Xin cảm ơn nhà tài trợ Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức về Carbon Monoxit, Enbridge Gas, vì sự hỗ trợ hết mình của họ và cam kết không ngừng đối với sự an toàn của cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về an toàn carbon monoxit, hãy truy cập bramptonfire.com

Trích dẫn

“Carbon monoxit là kẻ giết người thầm lặng và việc giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn và phòng ngừa liên tục sẽ góp phần đưa Brampton trở thành Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn. Với Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức về Carbon Monoxit này, tôi khuyến khích mọi người làm quen với khí độc hại này là gì và đảm bảo các thiết bị báo động carbon monoxit được lắp đặt đúng cách trong nhà của bạn”.

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“An toàn bắt đầu với bạn. Tôi khuyến khích các cư dân đóng vai trò tích cực trong đảm bảo an toàn và bảo vệ bản thân họ, tìm hiểu về carbon monoxit là gì và đảm bảo hệ thống báo động được lắp đặt và bảo trì đúng cách.”

- *Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Với Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức Về Khí Carbon Monoxit này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin để giáo dục cộng đồng về tính nguy hiểm của loại khí này để cư dân có thể chủ động và tự bảo vệ mình trước các sự cố liên quan đến ngộ độc carbon monoxit. Mọi ngôi nhà có thiết bị đốt nhiên liệu và/hoặc nhà xe liền nhà đều cần có thiết bị báo động carbon monoxit luôn hoạt động bên cạnh tất cả các khu vực ngủ nghỉ. Kiểm tra báo động carbon monoxit hàng tháng, thay pin ít nhất mỗi năm một lần và làm theo hướng dẫn thay thế của nhà sản xuất.”

- *Bill Boyes, Đội Trưởng Đội Cứu Hoả, Dịch Vụ Khẩn Cấp và Cứu Hoả Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), và [Instagram](https://instagram.com/brampton). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Prabhjot Kainth
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca